

KUALA LUMPUR

Field Trip



HOA SEN
UNIVERSITY
WORLD CLASS EDUCATION



Tháng 08 | 2024 - 4 ngày 3 đêm

(Đã bao gồm cả thời gian đi và thời gian về)
*Lịch trình có thể thay đổi do tình hình thực tế

KUALA LUMPUR - MALAYSIA

Số giờ quy đổi thực tập nhận thức
156 GIỜ



Field Trip
Experiential Learning

0794 788 181

hoasen.edu.vn/field-trip/

fieldtrip@hoasen.edu.vn

HOA SEN

go Global

DAY 01

SÁNG

Đoàn tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất Đến địa điểm và thủ tục nhập cảnh

Kuala Lumpur, Malaysia

KUALA LUMPUR AIRPORT

Đoàn đến sân bay Kuala Lumpur, làm thủ tục và nhận hành lý.

Di chuyển tới nhà hàng dùng bữa trưa, nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó, đoàn tiếp tục chuyển đi.



ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MALAYSIA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI MALAYSIA (YMBIZ)

CHIỀU

Tìm hiểu và học tập môi trường làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam. Sinh viên biết thêm về các vấn đề và dịch vụ tại ban hành chính Đại sứ quán tại Malaysia.

Tìm hiểu môi trường kinh doanh và đầu tư với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia, cơ hội gặp gỡ và giao tiếp với nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ, các tổ chức làm việc, học tập và phát triển cho những năm kinh tế tương lai.



TỐI

Tự do khám phá Kuala Lumpur về đêm.

DAY 02

WOLLONGONG MALAYSIA UNIVERSITY

SÁNG

Trải nghiệm - giao lưu tại Đại học Wollongong Malaysia (UOW Malaysia) là một phần của mạng lưới toàn cầu của Đại học Wollongong Australia. Đại học Wollongong là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, xếp thứ 162 trên thế giới và thứ 12 tại Úc dựa trên Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2024.

- Lễ ký kết MOU hợp tác giữa HSU và UOW Malaysia
- Workshop: Môi trường học tập tại Malaysia, các kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên, định hướng chuyên ngành đào tạo.
- Tham quan trường - Campus Tour



CHIỀU

Trải nghiệm tham quan một trong các TOP công ty tại Malaysia như:

Beryl's chocolate được thành lập vào năm 1995 với sứ mệnh sản xuất ra các loại chocolate và bánh kẹo hảo hạng. Beryl's Chocolate đã trở thành một thương hiệu tiêu dùng được yêu thích trên cả nước và hơn thế nữa. Sản phẩm của họ đã đạt được sự công nhận của khách hàng sành điệu cả trong và ngoài nước. Beryl Chocolate hiện có thể được tìm thấy ở hơn 15 quốc gia trên thế giới.



ROYAL SELANGOR INTERNATIONAL SDN BHD

CHIỀU



Royal Selangor International Sdn Bhd (kinh doanh với tên Royal Selangor) là nhà sản xuất và bán lẻ thiếc lớn nhất Malaysia và là một trong những công ty sản xuất lớn nhất thế giới. Công ty cung cấp hơn một nghìn bộ đồ ăn và mặt hàng quà tặng, từ bình và bộ ấm trà, đến khung ảnh, phụ kiện bàn làm việc và đồ mở rượu vang được phân phối trên toàn thế giới từ cơ sở ở Kuala Lumpur.

Công ty có hơn 40 cửa hàng trên toàn thế giới và xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia, với các cửa hàng bán lẻ ở London, Toronto, Melbourne, Tokyo, Thượng Hải, Hồng Kông, Sydney và Singapore.

PETRONAS TOWERS SURIA KLCC MERDEKA SQUARE LAKE GARDENS - TAMAN TASIK PERDANA

SÁNG

City tour: Khám phá các địa điểm tham quan nổi tiếng tại Malaysia như:

Petronas Towers: hay còn được gọi là Petronas Twin Towers, là cặp tòa nhà chọc trời nổi tiếng tại Kuala Lumpur. Được biết đến như một biểu tượng kiến trúc và kinh tế của Malaysia.

Quảng trường Suria KLCC: Trung tâm mua sắm hàng đầu với nhiều cửa hàng thương hiệu quốc tế và địa phương, cung cấp đa dạng sản phẩm từ thời trang, mỹ phẩm, đồ điện tử đến đồ gia dụng.

Quảng trường Độc Lập - Merdeka Square: là nơi Tuyên ngôn Độc lập của Malaysia được đọc năm 1957. Nơi đặt Cột Thống nhất và Cột Sultan Abdul Samad, biểu tượng kiến trúc và lịch sử của Kuala Lumpur.

Lake Gardens - Taman Tasik Perdana: là khu vực xanh giữa trung tâm Kuala Lumpur với hồ nhân tạo, vườn hoa, và không gian thiên nhiên rộng thoáng mát.

CHIỀU

PENANG BRIDGE:

Cây cầu có tổng chiều dài 24km, trong đó phần bắc qua eo biển dài 17 km, nối từ thị trấn Batu Kawan trên đất liền tới thị trấn Batu Maung trên đảo.

DAY 03

GEORGETOWN STREET ART PINANG PERANAKAN MANSION

SÁNG



Khu phố Georgetown: Check-in những con đường tranh tường Penang nổi tiếng, mua sắm, thưởng thức các món ngon đường phố... là những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Penang.

Street Art: Những tác phẩm tranh tường đã khiến cảnh quan đường phố ở Georgetown trở nên sống động và thu hút hơn, có thể kể đến như "Boat", "Kids on bicycle", "Old Motorcycle", "Boy on chair", "Kungfu Girl"...

Nhà cổ Pinang Peranakan Mansion: một biệt phủ đặc trưng của người Baba giàu có với lối điêu khắc tinh xảo, mang đến cho du khách hình ảnh khái quát về đời sống xa hoa và những phong tục tập quán của người xưa.



DAY 04

CHIỀU

Di chuyển ra sân bay và làm thủ tục. Đoàn về đến TP. Hồ Chí Minh.

TP. HCM, Việt Nam

THINGS YOU MUST TRY IN KUALA LUMPUR MALAYSIA

NASI LEMAK

Đây là món ăn "quốc hồn quốc túy" của Malaysia với hương vị thơm ngon, đặc sắc khó quên, gồm có cơm được nấu với lá nếp, sả, nước cốt dừa béo ngậy, ăn kèm với cá cơm rang khô tẩm gia vị, lạc rang với muối và đậu, trứng luộc và dưa chuột thái lát mỏng và sambal.



SATAY

Satay được các nhà hàng, quán ăn thường "biến hóa" để tạo nên sự phong phú và đa dạng. Món ăn mang lại một cảm giác thật đặc biệt, khó quên với hương vị lạ, làm nên nét đặc trưng cho ẩm thực Đông Nam Á.



HAINANESE CHICKEN RICE

Hainanese Chicken Rice là một món ăn truyền thống ngon miệng và phổ biến trong ẩm thực Malaysia. Một món ăn đơn giản nhưng ngon miệng, Hainanese Chicken Rice bao gồm cơm nấu chín mềm, thịt gà ăn kèm với sốt tương mằm và chả bún.



STUDENT CLUBS

Các trường đại học và cao đẳng ở Kuala Lumpur thường có nhiều câu lạc bộ và tổ chức sinh viên đa dạng. Bạn có thể tham gia vào các nhóm như câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao, doanh nghiệp sinh viên, hoặc các tổ chức tình nguyện.



KLIFF

Kuala Lumpur International Film Festival - Đây là một sự kiện quốc tế hàng năm thu hút đông đảo người hâm mộ điện ảnh. Sinh viên có thể tham gia để thưởng thức các bộ phim đa dạng từ nhiều quốc gia, tham gia các buổi trò chuyện với những người làm phim nổi tiếng và tận hưởng không khí sôi động của làng điện ảnh quốc tế.



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHUYẾN ĐI

- ✓ Tham dự Workshop giao lưu với một trong các trường Đại Học TOP đầu Malaysia: University of Wollongong Malaysia (UOWM): trải nghiệm môi trường học tập chuẩn quốc tế, tìm hiểu về chất lượng đào tạo, xu hướng ngành nghề mình sẽ theo đuổi trong tương lai, tham gia Workshop về môi trường học tập quốc tế, hành trang và định hướng hội nhập quốc tế dành cho sinh viên Việt Nam.
- ✓ Tham gia chương trình các chương trình Trao đổi về môi trường học thuật, khởi nghiệp và thành công trong kinh doanh quốc tế, với sự tham gia chủ trì của Đại sứ Quán Việt Nam tại Malaysia/Hiệp Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia
- ✓ Tham gia chuyến trải nghiệm thực tế tại một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu, tham quan các Hội chợ triển lãm ngành nghề của Malaysia.
- ✓ Được tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Kuala Lumpur
- ✓ Rèn luyện những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc đội nhóm, giải quyết vấn đề... thông qua các hoạt động của chương trình